
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๔๐ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรฐัสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม เชิญผู้แทนหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องที่พิจารณา 

พิจารณารฐัวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน  
กลุ่มที่ ๑  สาขาพลังงาน         

๑. บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)       
๒. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๔. การไฟฟ้านครหลวง 

กลุ่มที่ ๒ สาขาขนส่ง และสื่อสาร      
๑. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๒. บริษัท วิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด   
๓. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
๔. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

         และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
 กลุ่มที่ ๓ สาขาสาธารณูปการ และพาณิชยกรรม   

๑. การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
๒. ส านักงานสลากกินแบง่รฐับาล 

ผลการพิจารณา  
 กลุ่มที่ ๑  สาขาพลังงาน      
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการการติดตั้งแก๊ส NGV ส าหรับรแแทกกซี่  

และการให้บริการปั๊มแก๊ส NGV ให้เพียงพอกับความต้องการของรแแทกกซี่ อย่างไร   
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- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมการด าเนินธุรกิจปั๊มน้ ามันที่มาจากประเทศจีน เช่น  
ชิโนเปค ปรับราคาจ าหน่ายแูกกว่าผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแกป้ัญหาการน าเขา้น้ ามันเแื่อน และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับราคาน้ ามันดีเซลในช่วงระยะเวลา  
ที่ผ่านมา อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและการแก้ปัญหายอดเงินคงค้างของกองทุนน้ าที่
มีสแานะติดลบจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (น้ ามันจ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และก๊าช LPG จ านวน 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการขาดสภาพคล่อง อย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดโครงการปลกูป่าและแนวทางการสนับสนุนและชว่ยเหลือการดับไฟป่า 
และการดูแลรักษาปา่พ้ืนที่จงัหวดันา่น  

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนการเปิดการน าเข้าเสรีก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทย 
เพื่อต้องการให้มีการแข่งขันทางด้านราคา  

- ขอทราบรายละเอียดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซื้อไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติจากประเทศ
เมียนมาร์ จ านวนเท่าใดและน ารายได้ดังกล่าวไปซื้ออาวุธ ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัท
หรือไม่ 
 - ขอทราบรายละเอียดนโยบายติดตั้งระบบ NGV ในรแสาธารณะอย่างไรและแนวทางการ
ช่วยเหลือรแสาธารณะที่ติดตั้งระบบ NGV เปลี่ยนมาติดตั้งระบบ LPG อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการปลูกป่า ผ่านศูนย์การเรียนรู้ จ านวน ๓ ศูนย์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจ านวนผู้เข้าชมต่อปี อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 ผู้แทนบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ชี้แจงว่า  

- กรณีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในฐานะ Regulator ในปัจจุบันได้ด าเนินการแยก
ใบอนุญาตชนิดต่าง ๆ และมีการขอใบอนุญาตเพ่ิมขึ้นจ านวน ๘ ราย และใบอนุญาตน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจ านวน ๓ ราย เป็นไปตามกลไกราคาตลาด และปริมาณความต้องการ 

- กรณีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หากงดการ
น าเข้า ต้องมีการน าเข้าก๊าซ LPG ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าเป็นภาระกับภาคประชาชน บูรณาการหารือร่วมกับ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานก ากับนโยบายกระทรวงคลัง และประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปโดยแูกต้อง 

- กรณีโครงการปลูกป่าได้ด าเนินการปลูกป่าทั่วประเทศในโครงการท าประโยชน์เพื่อสังคมแนว
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  

- กรณีการเข้ามาประกอบธุรกิจปั๊มน้ ามันของบริษัท ซิโนเปค ที่เข้ามาเทคโอเวอร์ บริษัท ซัคโก้ 
(Susco) จ ากัด (มหาชน) ที่มีราคาแูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ ๗๐ สตางค์ มีความกังวลต่อการเข้า
มาแข่งขัน แชร์ตลาดน้ ามัน แต่ยินที่เข้าร่วมเนือ่งจากเป็นการค้าเสรี รัฐบาลไม่ได้ควบคุมแต่บางช่วงเวลา
อาจจะขอความร่วมมือจ าหน่ายราคาไม่เกินความจ าเป็น และปัญหาการลักลอบน้ าเข้าน้ ามัน 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๓ 
 

โดยผิดกฎหมาย (น้ ามันเแื่อน) บูรณการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ 
ศุลกากร การจับกุมผู้กระท าความผิด  

- กรณีการปรับราคาจ าหน่ายน้ ามันดีเซล จ านวน ๓๓ บาท ต่อลิตร โดยไม่มีการอุดหนุนจาก
รัฐบาล ธุรกิจน้ ามันเป็นธุรกิจที่เปิดเสรีปั๊มน้ ามัน จ านวนปั๊มน้ ามัน ปตท. มีจ านวน ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ตัวแทนจ าหน่ายของปตท.ไม่เกินร้อยละ ๑๕ เพราะฉะนั้น ผู้แทนจ าหน่าย  
ต้องด าเนินการสร้างก าไรพอสมควร ซึ่งปกติประมาณลิตรละ ๒ – ๓ บาท เพราะมีต้นทุนจ านวนมาก 
กรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือไม่ปรับราคาขึ้น ท าให้บริษัทน้ ามันยักษ์ใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทน้ ามัน
ต่างชาติแอนการลงทุนออกจากประเทศไทย ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อตลาดน้ ามัน 

- กรณีสแานะการเงินของกองทุนน้ ามัน ติดลบ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น เนื่องจากต้อง
น าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ร้อยละ ๙๐ ตามต้นทุน ผลิตภายในประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๐ ปัจจุบัน
ตัวเลขในกลุ่มปตท.มีสองส่วน คือส่วนที่ขายจริง คือบริษัท โออาร์ จ ากัด ประสบปัญหาค้างช าระกับ
บริษัทแม่ จ านวน ๗,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น เมื่อใดกกตามกองทุนน้ ามันมีเงินเข้ามา ต้องด าเนินการช าระ
ให้กับบริษัทแม่ กองทุนพยายามไปกู้เงินเสริมสภาพคล่องโดยการขอมติจากคณะรัฐมนตรี  

- กรณีการจ าหน่ายน้ ามันในพ้ืนที่ภาคใต้มีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศมาเลเชีย 
เนื่องจากโครงสร้างราคาน้ ามันมีความแตกต่างกัน และภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แก๊สโซฮอล์ ราคา ๓๗ บาท 
ประกอบด้วยภาษีทางหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเกกบมากกว่า ๑๐ บาท ขณะที่ดีเซล ๓๓ บาท ต้นทุนภาษี
จ านวน ๘ - ๙ บาท ซึ่งโครงสร้างภาษีที่แตกต่างกันท าให้ราคาจ าหน่ายแตกต่างกัน และประเทศ
มาเลเซียสามารแผลิตน้ ามันได้เอง ส่วนประเทศไทยต้องน าเข้าร้อยละ ๙๐ ท าให้นโยบายของการขาย
ราคาขายปลีกน้ ามันแตกต่างกัน 

- กรณีปั๊มน้ ามันปตท. ติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้าส าหรับรแไฟฟ้า (EV) จ านวนมากพอสมควร  
ณ ปัจจุบันเกือบ ๒,๐๐๐ หัวจ่าย และในระยะ ๑๐๐ กิโลเมตร ในประเทศไทยจะพบหัวจ่ายอีวีของ
ปั๊มน้ ามันปตท. ท าให้รแไฟฟ้าในประเทศไทย สามารแวิ่งได้ทั่วประเทศ ซึ่งมีแผนขยายการติดตั้งหัวจ่าย
ไฟฟ้าต่อไป 

- กรณีการปลูกป่า เมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปีที่ผ่านมา ด าเนินการปลูกป่าจ านวนเนื้อที่ ๑ ล้านไร่  
รวมกับบริษัทในเครือ จ านวน ๑ ล้านไร่ รวมเป็น ๒ ล้านไร่ ด าเนินการบูรณการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง อนุญาตให้ใช้ที่ดินด าเนินการปลูกป่า 

- กรณีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าของ ปตท. จ านวน ๓ แห่ง เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวม และแ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ได้แก่  ๑. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร 
แนวคิด “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ” พลิกฟ้ืนผืนป่าจากพ้ืนที่ทิ้งขยะรกร้าง ด้วยการสร้างป่านิเวศ  
๒. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง พลิกฟ้ืนพ้ืนที่เกษตรเชิงเดี่ยว จากสภาพดินเสื่อมโทรม พัฒนาเป็น
พ้ืนที่แปลงปลูกป่าเพ่ือการศึกษาวิจัยหลากหลายรูปแบบ สู่การเป็นห้องเรียนธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ ๓. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาแราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
และการติดตามดูแลป่าหลังจากปลูกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

- กรณีนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแบบพูลแก๊สให้เหลือแบบซิงเกิลพูล (Single Pool) กระทบกับ
รายได้ของปตท.โรงแยกก๊าซ แต่ว่าก๊าซธรรมชาติที่แยกออกมาสามารแน ามาจ าหน่ายให้กับบริษัทลูก 
คือ GC ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามสัญญาเดิม หากมีการแก้ไขสัญญา Profiteering กับ GC เป็นการแบ่ง
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เบาภาระค่าใช้จ่าย หากไม่ได้มีการแก้ไขสัญญา ต้องแบกรับต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติ กระบวนการต้องใช้เวลาและเป็นไปตามกลไก 

- กรณี SOS บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด าเนินการหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกเป็นข้อยุติและกระทบกับภาคต่าง ๆ  
      
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สรุปประเด็นการพิจารณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
 - ขอทราบรายละเอียดราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลัฟ์ เอกนเนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ ใหก้ับ
การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวนเท่าใดและอตัราราคาเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และอื่น ๆ  
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจ าหน่ายต่อครัวเรือน เท่ากันหรือไม่ อย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดสัญญาซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวสิ้นสุดลงเมื่อใด และแนวทางการซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศลาวต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยากับผูท้ี่ไมม่ีไฟฟ้าและผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนศรนีครนิทร ์และเขือ่นวชิราลงกรณ ์จังหวดักาญจนบุร ีอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ใต้เสาไฟฟ้าแรงดันสูงหรือใต้สายส่งแรงดันสูง เป็นพ้ืนที่
สาธารณะให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวเปรียบเทียบกับไฟฟ้าที่ผลิตจาก 
โซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธร ราคาต่อหน่วย ต้นทุนน าส่งสแานีไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดการเจรจากับคณะกรรมการแม่น้ าโขงกับประเทศไทยหรือไม่  
แึงผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนภูงอยของประเทศลาว ห่างจากเขื่อนปากมูลประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
อย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีจ านวนมากกว่าความ
ต้องการของประชาชนจ านวน ๒ แึง ๓ เท่า และขอทราบเหตุผลการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากประเทศ
เพราะเหตุใด  
 - ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า  
- กรณีปัญหาและอุปสรรคของการจัดหาพ้ืนที่ปลูก บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ในการขอใช้

พ้ืนที่ ต้นทุนในการปลูกป่า ในปี ๒๕๖๕ ประมาณ ๔,๐๐๐ บาทต่อไร่ ค่าบ ารุงรักษาประมาณ ๑,๐๐๐ 
บาทต่อไร่ และข้อมูลการลงทุน  Ap Ep PTT ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ขอส่งข้อมูลให้ในภายหลัง  

- กรณีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นราคา
เท่ากัน แต่ราคามีความแตกต่างตรงที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 

- กรณีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ธุรกิจ อุตสาหกรรม มีอัตราค่า
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ
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ไทยและประเทศลาว ปัจจุบันการรับซื้อจ านวน ๙,๐๐๐ เมกกะวัตต์ ยังไม่ครบตามที่ตกลงร่วมกัน 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ เมกกะวัตต์  

- กรณีค่า FT ต้องด าเนินการปรับราคาจ าหน่าย ๒.๒ บาท ภายใน ๑ งวด จ านวน ๔ เดือน  
ให้ครบภายในหนึ่งปี ค่าไฟต้องขึ้นประมาณ ๔๐ สตางค์ จึงจะสามารแคืนเงินได้ครบภายในหนึ่งปี 

- กรณีปริมาณหนี้สะสม ในปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ สิ้นปี ๒๕๖๗  
ท าให้มีหนี้ค้างช าระจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปัจจุบันช าระคืนบางส่วน สภาพคล่องเหลือ
ประมาณ ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท จ านวนดอกเบี้ยในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๕ จ านวน 
๒๕๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๘๙๐ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๘๕๖ ล้านบาท ต้นทุน
ดอกเบี้ยเป็นภาระของประชาชนต่อไป ส าหรับเรื่องกระแสเงินสด ช่วงปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รับภาระ FT
เพิ่มขึ้น จากต้นปีที่มีอยู่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ได้รับการช าระบางส่วน 

- กรณีการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศที่ด าเนินการกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบสามารแเหกน
ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ไม่สามารแเหกนข้อมูลของปริมาณกระแสไฟฟ้าจาก
โซลาร์ รูฟทกอป (Solar Rooftop) จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค กระทรวงพลังงาน ด าเนินการทดลอง 
เกกบข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดระยองทั้งหมด การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานคาดว่าจะแล้วเสรกจภายใน 
๑๐ ป ี

- กรณีการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีก าลังการผลิตส ารองเหลืออยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ 
ก าลังการผลิตตามสัญญาจ านวน ๕๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ ส ารองไว้ในกรณีโรงไฟฟ้าผลัดกันซ่อมบ ารุง 
ประกอบกับช่วงเวลาแหล่งแก๊สธรรมชาติจากแหล่งต่าง ๆ มีการซ่อมบ ารุงแท่นขุดเจาะ บางช่วงที่ขาด
หายไป รวมแึงก าลังการผลิตตามสัญญาโซลาร์ฟาร์มไม่สามารแควบคุมก าลังการผลิตส ารองได้ ปัจจุบัน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกองอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส 

- กรณีการซื้อไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในปริมาณจ านวนมาก เนื่องจากราคาค่า
ไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนเป็นค่าไฟฟ้าคงที่ตลอดระยะเวลา ๒๗ แึง ๒๙ ปี ไม่ผันผวนตามราคาน้ ามันในช่วง
ที่แอลเอกนจีขึ้นหรือน้ ามันขาดแคลน โรงไฟฟ้าพลังน้ าช่วยท าให้ค่าไฟของประเทศไม่ผันผวน แต่อย่างไร
กกตาม ในบางช่วงปริมาณน้ าเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้า 

- กรณีกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ด าเนินการรับสมัครบุคคลากรที่มาจากพ้ืนที่รอบเขื่อนเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการย้ายสแานที่ท างาน  
- กรณีส าหรับฐานเงินเดือน สิทธิประโยชน์และการเบิกค่ารักษาพยาบาลของคณะกรรมการ (บอร์ด
บริหาร) ได้รับ โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เท่านั้น ในอัตราเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประกาศ ตาม
ระเบียบควบคุมการเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจ 
 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สรุปประเด็นการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
 - ขอทราบแนวทางการส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์ รูฟทกอป (Solar Rooftop) 
ให้กับประชาชนให้ได้มาตรฐาน และการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ในภายหลังป้องกันการเกิดไฟไหม้ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่คา้งช าระคา่บริการกระแสไฟฟ้า และการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  
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 - ขอทราบแนวทางการขยายเขตการไฟฟ้าในพ้ืนที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและ
กรมป่าไม้ หรือขยายจากไฟฟ้าสามเฟสลงมาเหลือสองเฟสต้องขออนุญาตทุกครั้ง แนวทางอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนอย่างไร   
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาสภาพดินยุบตัวหรือสภาพดินเป็นโพรงใต้ดิน อันเนื่องมาจาก
การน าสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงใต้ดิน  
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหายอดเงินค้างรับ (FT) จ านวน ๙๘,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไร 
 - ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมขยายเขตการไฟฟ้า จากจ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท 
ต่อครัวเรือน เพ่ือให้ครบหลักเกณฑ์การขอขยายเขตการไฟฟ้าจ านวน ๑ ล้านบาท ในการด าเนินงาน
ขยายเขตการไฟฟ้าในแต่ละโครงการ อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโซเดียมตามแนวแนนของกรมทางหลวงหรือ 
ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงานอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดปัญหา และอุปสรรคการรวบรวมข้อมูล การผลิตไฟฟ้าทุกชั่วโมง 
ของทุกโรงไฟฟ้าเพ่ือการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลังไฟฟ้าแห่งชาติหรือ NCC เพราะเหตุใด  
 - ขอทราบรายละเอียดและความคืบหนา้โครงการซือ้ไฟฟ้าคืนจากประชาชนจากการตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าโซลาร์ รูฟทกอป (Solar Rooftop) อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทการขยายแนน  
และการขยายเสาไฟฟ้าร่วมกันอย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาสายไฟฟ้าช ารุดหรือสายไฟฟ้าที่เปลือย ที่ผ่านการใช้งานเป็น
ระยะเวลา ๒๐ ปี แึง ๓๐ ปี อย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดระเบียบว่าองค์กรท้องแิ่นค่าไฟฟ้าส่องสว่างแนนไม่เกิน ร้อยละ ๑๐  
ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตองค์กรปกครองท้องแิ่นนั้น ไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้า แต่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ด าเนินวางบิลกับองค์กรปกครองท้องแิ่น แม้ใช้ไฟฟ้าบริเวณแนนไม่เกิน ร้อยละ ๑๐  
เพราะเหตุใด 
 - ขอทราบแนวทางการเรียกเกกบค่าใช้ไฟฟ้าจากการจัดซุ้มเฉลิมพระเกรียติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องแิ่น  
 - ขอทราบรายละเอียดการจัดเกกบภาษีมูลค่าเพิ่มของการไฟฟ้าภูมิภาค ต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องแิ่นร้อยละ ๕ ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องแิ่น มาตรา ๖๒ 
ได้ด าเนินการหรือไม่  
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือกระแสไฟฟ้าดับในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และการขยายเขตการไฟฟ้าในพ้ืนที่ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
อย่างไร  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่า  
- กรณีการท าประชาพิจารณ์ในกรณีที่สร้างโรงไฟฟ้าต่ ากว่าจ านวน ๑๐ เมกะวัตต์ เป็นระเบียบ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ไม่ต้องจัดท าประชาพิจารณ์ในกรณีที่สร้าง
โรงไฟฟ้า  

- กรณีการรวมรวมข้อมูลโซล่ารูฟเข้าในระบบ ต้องก าหนดเป็นระเบียบหรือนโยบายของทาง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

- กรณีการก าหนดแบบมาตรฐานอินเวอร์เตอร์ แผงโซล่า จัดท าในรูปแบบรายชื่อของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมาตรฐานเพียงพอของอาร์ไออีซี และผ่านการรับรองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผู้จะทดสอบเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ า ส่วนของการติดตั้งเป็นกระบวนการคัดเลือก
อุปกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระบวนการที่สามารแตรวจสอบ (คิวอี) มาตรฐานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้
เลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่ในบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แ้าเพื่อความปลอดภัย 

- กรณีการระงับการใช้กระแสไฟฟ้าจากการค้างช าระค่าบริการ จ านวน ๑๐๗ บาท ประสบ
ปัญหาในการเดินทางมาช าระ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ
ประชาชน ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ ๓๐๐ บาท เฉพาะกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ค้างช าระ ๓ เดือนการ
ไฟฟ้าไม่มีการแจ้งเตอืนและไม่มกีารงดจ่ายไฟ การช าระค่าไฟฟ้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ และเคาเตอร์
เซอร์วิสต่าง ๆ ส่วนค่า FT การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้ก าหนดค่า FT และ
ด าเนินการเกกบค่า FT ส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเช่นเดียวกัน 

- กรณีโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านค่าเฉลี่ยในการก่อสร้างครัวเรือนไม่เกิน  ๗๕,๐๐๐ บาท 
แต่แ้าไม่เกินไม่ได้ตัดออก จัดเรียงล าดับไว้ไว้ว่าส่วนที่เกิน ด าเนินการในส่วนที่ไม่เกินงบประมาณ 
๗๕,๐๐๐ บาท ก่อนส่วนที่เกินงบประมาณเรียงล าดับไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป ส่วนท้องแิ่นที่ประสงค์
สมทบงบประมาณ สามารแด าเนินการได้ส าหรับโครงการของไฟฟ้าหมู่บ้าน ส่วนไฟฟ้าส าหรับเกษตรรับ
ไว้พิจารณา การพิจารณาการขยายเขตการไฟฟ้าผลตอบแทนทางด้านของไออาร์ต่ า แต่เมื่อพิจารณา
เศรษฐกิจในชุมชนสามารแพัฒนาขึ้น การไฟฟ้าพร้อมเข้าไปลงทุนไป แม้ขาดทุนต่อไป 

- กรณีการน าสายไฟฟ้าน าลงใต้ดินในระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดศรีษะเกษ ให้
ผู้รับเหมาด าเนินงานตามมาตรฐานการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหาดินยุบตัวเป็นโพรง และปัญหาไฟฟ้าตก
ในพ้ืนที่อ าเภออุทมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ เร่งรัดด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป  

- กรณีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบริเวณแนนเป็นหลอด LED สามารแส่องสว่างบนแนนเป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมและเป็นมาตรฐานการติดตั้ง 

- กรณีแผนงานติดตั้งสมาร์ทกริด (Smart Grid) วางแผนไว้จ านวน ๑๐ ปีลงทุนค่อนข้างสูง  
เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาติดตั้งมิเตอร์สมาร์ทกริด (Smart Grid) จ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ กว่าลูก ลงทุนติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งหมดจ านวน ๘๐,๐๐๐ ราย 
แผนงานต่อเนื่องพยายามเปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้ามีผลกระทบและสามารแดูแบบเรียลทาม ปัจจุบัน
ด าเนินการเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุน เป็นแบบมิเตอร์อิเลกกทรอนิกส์ 

- กรณีโครงการตดิตัง้โซลาร ์รูฟทกอป (Solar Rooftop) อยู่ระหว่างด าเนนิโครงการและสามารแ
จ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าได้ราคา ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย ส่วนใหญ่ด าเนินการติดตั้งไว้ใช้ภายในที่พักอาศัย 
เนื่องจากราคาไฟฟ้าทั่วไปราคา ๔ บาทกว่าต่อหน่วย   
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- กรณีการตัดต้นไม้เฉพาะกรณีที่รบกวนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่จะส่อให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง  
แ้าระบบแรงดัน ๑๒ KV ๑๓ KV และ ๑๕ KV ต้องอยู่ห่างจากเสาหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าระยะ  
๓ เมตร ด าเนินการตัดต้นไม้ และแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่มีลักษณะเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนมีแผน
ด าเนินการเริ่มจากตัวเมืองก่อนขยายออกนอกเมืองภายใน ๗ กิโลเมตร ตามจังหวัดหรืออ าเภอ 
ขนาดใหญ่  

- กรณีการติดตั้งมิเตอร์แยกของบ้านพักแต่ละหลังต้องมีบ้านเลขที่ครบทุกหลัง และสามารแ 
ขอค าแนะน าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อด าเนินการต่อไป  

- กรณีการเสียภาษีคุณค่าเพิ่มต้องช าระค่าซื้อสินค้าและบริการที่ส านักงานใหญ่จึงต้องรวบรวม
รายได้หักรายจ่ายยื่นแบบน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรในการยื่นแบบรวม 
ที่ส านักงานใหญ่ทั้งนี้การไฟฟ้าสาขา มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมีเลขที่สาขา ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารแช าระค่าไฟฟ้าได้ที่ส านักงานการไฟฟ้า และได้รับใบก ากับภาษีท่ีระบุสาขา 

- กรณีการแก้ปัญหาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าด าเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีส านักงาน (กสทช.) เป็นหน่วยงานหลัก และด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเบื้องต้น  
- กรณีการลงทุนก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดินเชื่อมโยงไปยังเกาะ เช่น บริเวณแหลมงอก งบประมาณ
ประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือน าเสนอขอความ
เหกนชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  

การไฟฟ้านครหลวง 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการไฟฟ้านครหลวงในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

 - ขอทราบรายละเอียดการสนับสนุนติดตั้งตู้ชาร์จไฟส าหรับรแไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง 
ผู้ใช้รแไฟฟ้าให้เพียงพออย่างไร 
 - ขอทราบแนวทางการแก้สัญญาเช่ากับผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เนกตในการพาดสายสื่อสาร
บนเสาไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณสายสื่อสารที่ไม่จ าเป็นออกจากเสาไฟฟ้าอย่างไร 
 - ขอทราบแนวทางการขอใช้ไฟฟ้าพ่วงของบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านพักอาศัยกับบ้านพักอาศัย 
ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้า อย่างไร 
 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าดับหรือตกบริเวณพ้ืนที่เขตสายไหม เขตออเงิน 
กรุงเทพมหานคร อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงว่า 
- กรณีการจัดเกกบค่าปรับจากผู้ละเมิดน าสายสื่อสารมาติดตั้งที่เสาไฟฟ้า ตามระเบียบการไฟฟ้า

นครหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ก าหนดให้ ๑ รายสามารแติดตั้งได้ไม่เกิน ๓ เส้น แต่ละเส้นมีขนาดไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร และต้องมี
คุณสมบัติไม่ลามไฟในอัตรา ๔.๕๐ บาท ต่อมิลลิเมตร ต่อต้น/ปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอัตราโทษ
ค่าปรับจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และเมื่อตรวจพบการกระท าผิดจะต้องด าเนินการรื้อออกภายใน 
๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวง พร้อมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากการตรวจสอบใน
เดือนมิแุนายน ๒๕๖๗ พบว่ามีผู้ละเมิดจ านวน ๑๘๐ ครั้ง วงเงิน ๙ ล้านบาท และมีแผนงานรื้อสาย
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สื่อสารที่ผิดกฎหมายออกทั้งหมด ในระยะทาง ๕๗๐ กิโลเมตร และในปี ๒๕๖๘ ในระยะทาง ๘๐๐ 
กิโลเมตร ซึ่งมีแผนงานก าหนดให้สายสื่อสารที่พาดสายไฟฟ้าต้องมีคุณภาพในปีแัดไป  

- กรณีโครงการโซลาร์ รูฟทกอป (Solar Rooftop) ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน ๕๐๖ 
เมกกะวัตต์ ลูกค้าจ านวน ๑๓,๐๗๕ ราย  
 - กรณีการตรวจมาตรฐานของแผงโซล่าที่ติดตั้งตามที่พักอาศัย มีระบบป้องกันไฟไหม้ การไฟฟ้า
นครหลวง มีกระบวนการตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน ในส่วนลูกค้าจะต้องมีวิศวกรควบคุม
และตรวจสอบตามมาตรฐาน แผ่นโซล่าเซลล์ ตรวจมาตรฐานของตัวอินเวอร์เตอร์ ตรวจอย่างสม่ าเสมอ
ก่อนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า และหลังจากการติดตั้ง การบ ารุงรักษา เป็นเรื่องการให้บริการหากมีการร้อง
ขอจากลูกค้า และกรณีโซล่าเซลล์บ้านเขาหลวงมีการเตรียมการออกแบบระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้
เพียงพอส าหรับพลังงานหมุนเวียนหรือโซล่าเซลล์เชื่อมเข้ามาในระบบ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ออกแบบเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ 
 - กรณีโครงการน าสายไฟฟ้าอากาศลงดิน ความคืบหน้าในภาพรวม ในปี ๒๕๖๗ ด าเนินการได้
จ านวน ๙๐ กิโลเมตร ต่อเนื่องแึงปี ๒๕๗๒ เป้าหมายที่จ านวน ๓๑๓ กิโลเมตร ด าเนินการในช่วง
กลางคืนหลัง ๔ ทุ่ม เร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และให้เกิดความ
เดือดร้อนกับประชาชนน้อยที่สุด 
 - กรณีมิเตอร์แบบสมาร์ทกริด (Smart Grid)  โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก
ก าหนดแผนและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท าให้ระบบ
มีความสะดวก เข้มแขกงรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ปัจจุบันสมาร์ทมิเตอร์ติดตั้งไปแล้วประมาณ ๓๖,๐๐๐ 
ชุด แผนด าเนินการส าหรับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ ชุด เป้าหมายในช่วงปี ๒๕๖๗ 
แึง ๒๕๗๐ กลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัยขนาดเลกก ประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ ราย ด าเนินการในปี ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่
ระหว่างการน าเสนอครม.พิจารณา หลังจากปี ๒๕๗๐ ลูกค้า ๔ ล้านกว่าราย มีลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่เป็น
สมาร์ทมิเตอร์ประมาณ หนึ่งล้านราย กระจายทั่วพ้ืนที่ของการไฟฟ้านครหลวง 
 - กรณีแผนงานสนับสนุนสแานีชาร์ต ปัจจุบันด าเนินการติดตั้งปีละประมาณ ๑๐๐ หัวชาร์ต 
เป้าหมายในอีกประมาณ ๓ แึง ๔ ปี ติดตั้งรวมแล้วประมาณ ๕๐๐ หัวชาร์ต ซึ่งเป็นมาตรการ 
ที่สนับสนุนโครงการรแยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคณะกรรมการยานยนต์แห่งชาติ บูรณาการทั้ง ๓ การไฟฟ้า
สนับสนุนโครงการ เป็นการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค แต่จากการส ารวจพบว่า 
ร้อยละ ๘๐ ชาร์ตรแยนต์ไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการสแานศึกษา 
รวมทั้งคอนโดมิเนียมติดตั้งหัวชาร์ตให้มากขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกเพ่ือ สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้บริการรแอีวี 
 - กรณีการด าเนินคดีกับผู้ละเมิดพาดสารสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอส่งเป็น
เอกสาร 
 - กรณีการส่งข้อมูลของโรงไฟฟ้า (BSP) ไม่พบข้อมูล อุปสรรค ไม่มีการน าส่งข้อมูลการผลิตใน
แต่ละชั่วโมงให้กับศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพโดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือ
ของทั้ง ๓ การไฟฟ้า ส่งข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปที่ระบบศูนย์ข้อมูลแห่งชาติก่อนและส่งข้อมูลต่อไปที่
เซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ต่อไป  
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ส าหรับกลุ่มที่ ๑  
- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีบริการตู้ชาร์ตไฟฟ้าส าหรับรแไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับ

ปริมาณความต้องการของประชาชนที่ใช้รแไฟฟ้า  
- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรจัดสรรงบประมาณโครงการท าประโยชน์เพ่ือสังคมแนว

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) บูรณาการ
ร่วมกับกรมป่าไม้จัดท าโครงการปลูกป่าในพื้นที่ สามารแบริหารงบประมาณได้อย่างประสิทธิภาพ  

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรท าประชาพิจารณ์ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
ไฟฟ้าส่วนที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกกะวัตต์ และรวมแึงก าลังการผลิต เกิน ๑๐ เมกกะวัตต์ 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่  

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรก าหนดเป้าหมายจ านวนครัวเรือนที่ขอขยายเขตการไฟฟ้าเป็น
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย และน างบประมาณในโครงการท าประโยชน์เพ่ือสังคมแนวความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มาสมทบเข้ากับโครงการขยาย
เขตการไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป  

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรหาแนวทางแก้ปัญหาการกระแสไฟฟ้าตกบริเวณอ าเภออุทุมพร
พิสัย ด้วยการก่อสร้างสแานีไฟฟ้าย่อยสามารแแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อัตราร้อยละ ๓๐ และควรมีการ
แก้ปัญหาระยะยาวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรแยกบัญชีของธุรกิจไฟฟ้ากับบัญชีของเอสโอออกจากกัน ควรแยก
หน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยสายส่ง และเอสโอแยกออกจากกัน รวมแึงการจัดท าบญัชีแยกออกจากกันเพ่ือให้
การบริหารงานที่ชัดเจน  

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก ากับดูแลศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ 
ควรมีข้อมูลการผลิตไฟฟ้าทุกชั่ วโมงของทุกโรงไฟฟ้าเพ่ือการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าต่าง  ๆ  
ได้สะดวกเพิ่มขึ้น พร้อมปัญหาและอุปสรรคไม่มีการเรียกข้อมูลมาที่ศูนย์เอกมซีซีครบทุกโรงไฟฟ้า  
 - การไฟฟ้านครหลวง ควรแก้สัญญาเช่ากับผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เนก ตในการพาดสาย
สื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณสายสื่อสารที่ไม่จ าเป็นออกจากเสาไฟฟ้า  

- การไฟฟ้านครหลวง ควรเร่งรัดด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และควรมีเครื่องมือตรวจสอบ
โพรงใต้ดินหรือแนนเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของแนนหรือดิน และควรปรับเงินกับผู้ประกอบการที่พาด
สายสื่อสาร และจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม ส าหรับกลุ่มที่ ๑ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดกระบวนการสรรหากรรมการบริหารของบริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

และบริษัท ในเครือ อย่างไร 
๒. รายละเอียดความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง PTT  

และ PTTGC อย่างไร และการรับภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียวหรือแบ่งกัน อย่างไร  
๓. รายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในโครงการปลูกป่าแาวรเฉลิมพระเกียรติ ของ บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อย่างไร  
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๔. รายละเอียดพ้ืนที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าแาวรเฉลิมพระเกียรติ  ต้นทุน จ านวนพ้ืนที่  
การดูแลรักษา พ้ืนที่ใดบ้าง สามารแน ามาคิดเป็นจ านวนเท่าใดต่อตัน  

๕. รายละเอียดโครงการอีสเทิร์น ในแผนงานงบลงทุน อย่างไร 
๖. รายละเอียดรายงานงบการเงินของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๖ แึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และความคืบหน้า อย่างไร 
๗. ความคืบหน้าแผนงานการลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ Independent 

Power Producer (IPP) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
(ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)  
มีรายละเอียดแต่ละรายการอย่างไร ในช่วง ๔ เดือนแรกในปี ๒๕๖๗ แตกต่างกับข้อมูลที่เผยแพร่ทาง
เวกบไซต์ อย่างไร   

๘. รายละเอียดหลักเกณฑ์การพาดสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ
ไฟฟ้านครหลวง และรายละเอียดจ านวนผู้ประกอบการขออนุญาตพาดสายสื่อสาร รายได้จ านวนเท่าใด
ในแต่ละจังหวัด ขอข้อมูลย้อนหลังจ านวน ๓ ปี  

๙. รายละเอียดข้อมูลผู้ขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขนาดไฟฟ้า และจ านวนเท่าใด ของ
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

๑๐. รายละเอียดสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมาจดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมิเตอร์ จ านวนเท่าใด 
และข้อมูลเปรียบระหว่างมิเตอร์ไฟฟ้าธรรมดากับมิ เตอร์ไฟฟ้าแบบสมาร์กริด และต้นทุนการเปลี่ยน
มเิตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แตกต่างกันอย่างไร  

๑๑. รายละเอียดการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตปริมาณเท่าใด และอัตราการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รายละเอียดในปี ๒๕๖๗ อย่างไร  

๑๒. รายละเอียดแผนการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสมาร์กริด และ
แผนการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง มีความคืบหน้าอย่างไร  

๑๓. รายละเอียดการตรวจสอบการละเมิดของผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า
จ านวน ๑๘๐ ครั้ง เป็นเงินจ านวน ๙ ล้านบาท ของการไฟฟ้านครหลวง ปรากฏการกระท าความผิดใน
พ้ืนที่ใดบ้าง ใช้ระยะเวลาจ านวนเท่าใด และต้นทุนในการด าเนินงานเท่าใด 

- นายวิรัช  พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดบริษัท ในเครือของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) และ จ านวนเท่าใด 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค เนื่องมาจากปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดกระบี่ อย่างไร 

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการดังนี้ 
๑. รายละเอียดการตั้งงบประมาณตามแผนการลงทุนก่อสร้างแอลเอกนจีเทอร์มินอล หนึ่ง (LNG 

Terminal 1) แอลเอกนจีเทอร์มินอล สอง (LNG Terminal 2) บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวนเท่าใด  

๒. รายละเอียดรายได้จากการเปิดด าเนินงานของแอลเอกนจีเทอร์มินอล หนึ่ง (LNG Terminal 1) 
แอลเอกนจีเทอร์มินอล สอง (LNG Terminal 2) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) อย่างไร 
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- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการดังนี้ 
๑. รายละเอียดส าเนาใบเสรกจหรืออินวอยที่ทางบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ช าระให้กับผู้มา

ซื้อก๊าซหรือจ่ายช าระการให้กับประเทศเมียนมาร์ ในระยะเวลา สอง ปีย้อนหลัง 
๒. รายละเอียดงบประมาณจากการกู้เงินเพ่ือมาด าเนินการตามนโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้า  

ก๊าซ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ปริมาณการเงินกู้สะสม จ านวนดอกเบี้ยต่อเดือนจ านวนเท่าใด รวมไปแึง
กระแสเงินสดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไร 

๓. รายละเอียดมูลค่าสายส่ง อายุการใช้งานของสายส่งทุกสายที่อยู่ภายใต้การดูแลของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูลความต้องการใช้ไฟและปริมาณก าลังการผลิตที่รวมทั้งโรงไฟฟ้า
และสายส่งเป็นหน่วยเมกะวัตต์ รายภาคของปีที่ผ่านมา 

๔. รายละเอียดปัญหา อุปสรรค การการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอ
ข้อมูลย้อนหลังจ านวน ๓ ปี อย่างไร  

๕. รายละเอียดการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ านวน ๑ ปี ย้อนหลังอย่างไร 

- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแผนงานการจัดระเบียบ
สายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง ให้มีความเป็นระเบียบ อย่างไร  

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการดังนี้  
๑. รายละเอียดการตั้ งงบประมาณศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มี

บุคคลภายนอกร่วมเดินทางกับคณะเดินทางของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๒. รายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทกจจริงการไม่เรียกเกกบ

ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารหรือผู้ประกอบการไม่ช าระค่าบริการพาดสายสื่อสารมี
ความคืบหน้าอย่างไร   

๓. รายละเอียดการโครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอย่างไร  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเกาะจิก อย่างไร 
๒. รายละเอียดข้อมูลระบบไฟฟ้าเข้าไม่แึงพื้นที่ใดบ้างของประเทศไทย และแผนงานเป้าหมาย

ด าเนินการในระยะ ๓ ปี หรือ ๕ ปี อย่างไร 
๓. รายละเอียดฐานเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษ สวัสดิการ รวมสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 

ของคณะกรรมการ (บอร์ดบริหาร) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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กลุ่มที่ ๒ สาขาขนส่ง และสื่อสาร  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบแามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะด าเนินการ

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร
ผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) อย่างไร  

- สอบแามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน กรณีท่าอากาศยานดอนเมืองจากการน าเสนอ
บอกว่า เพ่ิม Capacity เพื่อคืนขีดความสามารแในการรองรับผู้โดยสารจาก ๓๐ ล้านคนเป็น ๔๐ ล้าน
คน อยากทราบว่ามีการตั้งสมมติฐาน (Assumption) ไว้อย่างไร จึงได้มีการเพ่ิมจ านวนขึ้นแึง ๑๐ ล้าน
คน  

- สอบแามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน กรณีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-
พัทยาเนื่องจากมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานจ านวนมาก หน่วยงานจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่กระทบกับ
เรื่องของสัญญาสัมปทานสนามบินอู่ตะเภา รัฐควรจะมีแผนว่าจะเพ่ิมขีดความสามารแในการรองรับ
ผู้โดยสารของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างไร  

- สอบแามเกี่ยวกับการโอนท่านอากาศยานในแูมิภาค เนื่องจากจะมีการโอนสนามบินซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง อยากทราบว่า เป็นความต้องการของหน่วยงานใด และปัจจุบันด าเนินการอยู่
ในขั้นตอนใด  

- สอบแามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ขอให้ชี้แจงหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เหกนภาพความมีประสิทธิภาพของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในเชิงเปรียบเทียบ อาทิ 
สนามบินที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ดูแลเปรียบเทียบกับสนามบินที่อยู่ในความดูแล
ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) รวมแึงการเปรียบเทียบกับสนามบินของต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบว่าแึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของประเทศไทย 

- สอบแามเกี่ยวกับระบบการแสดงตัวตนของของผู้โดยสาร กรณีบริษัทเอกชนมาลงทุนจ านวน
๕, ๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วมีการค้ าประกันรายได้ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันการระบบการแสดง
ตัวตนของผู้โดยสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จึงอยากขอเอกสารสัญญาที่ด าเนินการกับ
บริษัทเอกชน และอยากทราบว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จ่ายเงินคืนให้บริษัทที่มา
ดูแลระบบดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนแึงปัจจุบันเป็นจ านวนเท่าไหร่  

-สอบแามเกี่ยวกับการแ่ายโอนท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งเป็นสนามบินที่ดีและมีรายได้อยู่แล้ว อยากทราบว่าจะก่อให้เกิดผลดี
อย่างไร  

- เสนอแนะกรณีการตรวจสอบภายในสนามบิน ที่มีการเครื่องส าอางท่ีขนาดเกินกว่า ๑๐๐ ซีซี 
ซึ่งบางชนิดมีราคาแพง ไม่ควรที่จะตรวจแล้วทิ้ง ควรมีตู้ไปรษณีย์บริเวณใกล้เคียงจุดตรวจ เพ่ือให้
ผู้โดยสารสามารแฝากสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจหรือไม่สามารแน าขึ้นเครื่องบินได้สามารแส่งสินค้าไปทาง
ไปรษณีย์ได้ 
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- เสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อยากให้
เพ่ิมอัตราก าลังของบุคคลากรของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวกสบาย และท าให้การตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 

- สอบแามเกี่ยวกับการรับโอนท่าอากาศยานจากภูมิภาค ซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายแห่ง ขอทราบ
ความพร้อมในการรับโอนดังกล่าว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีความพร้อมในการ
ด าเนินการในระดับใด และขอทราบความคืบหน้าของการด าเนินการรับโอนสนามบิน ๓ แห่งแรก  
ว่าด าเนินการแึงขั้นตอนใด 

- สอบแามกรณีประตูทางออกที่ใช้รแบัส (Bus Gate) ท่ีสนามสุวรรณภูมิ มีปัญหาเนื่องจากรแ
บัสที่มาจอดรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างตัวอาคารไปขึ้นเครื่องบิน ส่วนใหญ่จะเป็นรแยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล รแบัสที่มาจอดรอรับผู้โดยสารส่วนใหญ่จะหันท้ายรแบัสเข้าสู่ประตูอาคารแล้วกกติดเครื่องยนต์ไว้
ตลอดเวลา ก่อให้เกิดมลพิษสะสมอยู่บริเวณประตูทางเข้า-ออก อีกทั้งยังเปิดประตูทิ้งไว้ท าให้มลพิษจาก
เครื่องยนต์ดีเซลจ านวนมากไหลเวียนเข้าภายในอาคาร ท าให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอทราบว่า จะมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 

- เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ประตูทางออกที่ใช้รแบัส (Bus Gate) ของสนามบินสุวรรณ
ภูมิ จะเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จะซื้อหรือเช่ารแบัสไฟฟ้า (EV) 
มาให้กับสายการบินต่าง ๆ เช่าอีกที หรือหากการจัดซื้อใช้เวลานาน ขอให้ก าหนดมาตรการว่า รแบัส
ที่มาจอดรอรับผู้โดยสารควรดับเครื่องยนต์ก่อน เมื่อผู้โดยสารขึ้นบนรแบัสครบแล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์
ออกไป เพื่อลดผลกระทบมลพิษจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล และเป็นการรักษาภาพลักษณ์สนามบิน
ของประเทศไทยด้วย 

- สอบแามเกี่ยวกับการใช้รแยนต์ไฟฟ้า (EV) ในสนามบิน ที่บอกว่ามีการก าหนดจะปรับเปลี่ยน
ภายใน ๔ ปี จะเริ่มจากปีใดแึงปีใด และปัจจุบันสายการบินใดบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนจากรแดีเซล 
มาเป็นรแไฟฟ้าแล้ว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร

ผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ที่มีปัญหา รัฐบาลได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการ
แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาก ากับดูแลแล้วกกประชุมแึงแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าว  
ซึ่งแนะน าว่าควรจะต้องบุคคลภายนอก (Third Party) มาดูแล เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง ซึ่งน่าจะเป็น
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association: IATA)  
และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 
โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม ในเบื้องต้นสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) ได้รายงานคณะกรรมการที่ เข้ามาก ากับดูแลเรียบร้อยแล้ว  
แต่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องมาดูว่าแผนที่เคยท า
ไว้เมื่อหลายปีก่อน ๑๐ ปีก่อน ว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไร แต่มีปัญหาที่ระเบียบการจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะว่ากฎหมาย
ดังกล ่าวห ้ามไม ่ให ้ม ีการจ้างช ่วง อย่างไรกกตาม ยังมีความจ าเป็นจะต้องจัดจ้างแบบจ้างช่วง  

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๑๕ 
 

แต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้ 
ปัจจุบันได้มีการของบประมาณ โดยการจัดจ้างเอกชนที่มีความรู้ความสามารแเข้ามาประมูลแข่งขัน 
อาจจะเป็นการจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก ส าหรับแผนด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา มี ๓ ส่วน  
๑) ให้ด าเนินการเรื่องปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแผนหลัก ๒) ให้จัดท าแผน
แม่บทในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ๓) ให้ออกแบบแนวคิดเบื้องต้น 
ส าหรับรูปแบบของอาคารและพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นและยกระดับการให้บริการ คาดว่าจะเริ่ม
งานที่ปรึกษาได้ต้นปี ๒๕๖๘ แล้วกกใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๖ เดือนกกจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว  

- กรณี โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกของอาคารผู้ โดยสาร (East 
Expansion) เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการตามแผน ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการ  

- กรณีเรื่องการเพ่ิมศักยภาพของท่าอากาศยานดอนเมือง ตามแผนพัฒนาที่จะด าเนินการให้
แล้วเสรกจในปี ๒๕๗๓ โดยเหตุผลที่ต้องด าเนินการเพ่ิมจาก ๓๐ ล้านคนต่อปี เป็น ๔๐ ล้านคนต่อปี  
จะเป็นการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมา ๑ หลัง เพราะฉะนั้น Capacity จะเพ่ิมขึ้น เป็นอาคารระหว่าง
ประเทศเพ่ิมขึ้นอีก ๑  หลัง ส่วนอาคารเดิมจะใช้ เป็นการบริหารจัดการ การขนส่งผู้ โดยสาร
ภายในประเทศ ปรับปรุง และสร้างระบบคมนาคม ระบบขนส่งหรือว่าพ้ืนที่ที่ให้บริการผู้โดยสาร
เพิ่มเติม  

- กรณีการบริหารจัดการเที่ยวบินผู้โดยสารในห้วงอากาศระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง 
กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการจัดท าโครงการแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้มีการหารือกับบริษัท  
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด แล้ว เกี่ยวกับการบริหารจัดการเที่ยวบินผู้โดยสารในห้วงอากาศ  
ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีวิธีการบริหารจัดการของหน่วยงานตนเองโดยเฉพาะ 

- กรณีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
อยู่ในความดูแลของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงต่อกระทรวง
คมนาคม แต่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมร่วมกับโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) แึงบทบาทและแผนพัฒนาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในการควบคุมดูแลของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  
และรัฐบาลท่ีจะอนุมัติแผนหรือโครงการต่าง ๆ   

- กรณีแผนการโอน ๓ สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทมหาชน การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาให้
รอบคอบ เพราะฉะนั้น การรับโอน ๓ สนามบินดังกล่าว คงไม่ท าให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีผลประกอบการลดลง ซึ่งน่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการสนามบินที่มีอยู่
กับการรับเพ่ิมมาอีก ๓ สนามบิน กกสามารแเชื่อมโยงกันได้ แต่ปัจจุบันรอใบรับรองสนามบินจาก
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับแล้ว  
แต่คงต้องรอให้พร้อมทั้ง ๓ แห่ง แล้วเริ่มกระบวนการในการแ่ายโอนหรือรบัโอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

- กรณีนโยบายของ ๒๔ สนามบิน ที่รัฐบาลต้องการโอนมาให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริหารจัดการ ยังไม่มีแผนรองรับ แต่จะต้องศึกษาให้รอบคอบว่าจะสามารแด าเนินการ 
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ตามนโยบายรัฐบาลได้หรือไม่แล้วกกแจ้งเหตุผลและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้รัฐบาลทราบและแก้ปัญหา
ต่อไป   

- กรณีเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน ตัวชี้วัดต่าง ๆ อัตราต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (Annual 
Report) ซึ่งเผยแพร่ทุกไตรมาส โดยจะจัดท าเอกสารส่งให้คณะกรรมาธิการต่อไป 

- กรณีระบบที่ เรียกเกกบเงินเพ่ิมจากผู้โดยสาร ๓๐ บาท คณะกรรมาธิการอาจจะเข้าใจ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากจ านวน ๓๐ บาท ระบบที่จัดท าเดิมก่อนที่จะไปอยู่ในค่าบริการผู้โดยสารขาออก 
(Passenger Service Charges: PSC) ท่ีเพิ่มขึ้น ๓๐ บาท เป็นระบบออกบัตรหรือตรวจบัตรผู้โดยสาร 
ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) อยากให้ทุกสายการบินมีระบบที่เป็นระบบกลาง  
เป็นระบบที่ท่าอากาศยานสากลทั่วไปใช้ มีการจัดจ้างเพ่ือพัฒนาระบบขึน้มา มีการเรียกเกกบค่าใช้บริการ
จากสายการบิน ส่วนรายได้ที่ได้กกได้จากสายการบิน ส่วนค่าใช้จ่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) กกจ่ายให้ผูร้ับจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบไม่มีต้นทุน จะต้องจ่ายผู้รับจ้างเท่าไร บริษัทกกไป
เรียกเกกบจากสายการบินเท่านั้น ต่อมาเมื่อด าเนินการไประยะหนึ่ง ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า การน ารายได้ที่เกิดจากการเรียกเกกบ ค่าบริการในการตรวจบัตร
ผู้โดยสารไปอยู่ในหมวดด าเนินงานของสนามบินไม่แูกต้อง ควรจะเป็นต้นทุนของค่าบริการผู้โดยสารขา
ออก (PSC) จึงด าเนินการย้ายหมวด กล่าวคือ เปลี่ยนจากการเกกบสายการบินมาเกกบที่ผู้โดยสาร  
ซึ่งในทางเทคนิคสายการบินอาจเรียกเกกบรวมอยู่ในค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน กล่าวคือ ทั้งค่าบัตร
โดยสารเครื่องบินและค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) ให้ผู้โดยสารเป็นคนจ่าย  

- กรณีอัตราก าลังของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งเป็นปัญหามานาน เมื่อขอความร่วมมือ
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกกจะได้รับแจ้งว่าก าลังพลไม่เพียงพอ เมื่อรัฐบาลมาช่วยจัดการกกมีต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองมาช่วยบ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จึงพยายามหาอุปกรณ์ที่จะมา
ทดแทนหรือเพ่ิมการตรวจของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นประตูอัตโนมัติ (Auto Gate) โดยลงทุน
ให้แล้วกกไปเชื่อมกับระบบของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แล้วกกช่วยแบ่งเบาภาระของต ารวจตรวจคน
เข้าเมืองด้วย ซึ่งท าให้การตรวจสอบผู้โดยสารรวดเรกวมากยิ่งขึ้น ผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้น  
โดยด าเนินการเป็นรูปธรรมแล้วในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเกกต  และมี
แผนพัฒนาในท่าอากาศยานอื่น ๆ ในอนาคตด้วย  

- กรณีเอกสารยอดขายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และส่วนแบ่งรายได้ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗  
จะจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการ 

- กรณีประเดกนเรื่องผู้โดยสารน้อยลงในช่วงสแานการณ์โควิด ๑๙ เป็นประเดกนกลุ่มบริษัท  
คิง เพาเวอร์ ต้องจ่ายขั้นต่ า ไม่ได้จ่ายตามยอดขาย เพราะว่ามีการท าสัญญา เมื่อมีการปรับปรุงหรือว่ามี
การมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร หรือว่าผู้ประกอบการในสนามบินทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เกิด
สแานการณ์โควิด ๑๙ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กกได้รับผลพลอยได้จากการปรับการยืนยันขั้นต่ า 
(Minimum Guarantee) จนกว่าผู้โดยสารจะกลับมาเหมือนช่วงก่อนสแานการณ์โควิด ๑๙ ซึ่งปัจจุบัน
ผู้โดยสารกลับมาได้ประมาณร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๘ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ ๙๐  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสแานการณ์การบริหารจัดการของประเทศจีน หากมีการสร้างแรงจูงใจจากรัฐบาลจีน 
ให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเหมือนเดิม กกจะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
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- กรณีการแก้ปัญหาปัญหามลพิษที่ประตูทางออกที่ใช้รแบัส (Bus Gate) ของสนามบินสุวรรณ
ภูม ิปีที่แล้วได้แจ้งขอ้มูลให้ผู้บริหาร (CEO) ทราบ และสั่งการแก้ไขปัญหาแล้ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กกได้ขอความร่วมมือสายการบินต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปีนี้จะน าข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการไปรายงานผู้บริหาร (CEO) อีกครั้งเพ่ือทราบแึงแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้น แต่การ
แก้ปัญหาในระยะยาว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนรแ 
ท่ีให้บริการอยู่ในเขตสนามบินและนอกเขตสนามบินเป็นรแยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งหมด ภายใน ๔ ปี  
เพื่อท าให้ท่าอากาศยานไม่มีรแยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลอีกต่อไป 

- กรณีแผนการปรับเปลี่ยนรแยนต์ภายในสนามบินเป็นรแยนต์ไฟฟ้า (EV) จะประกาศแผน 
ในต้นปี ๒๕๖๗ ในระยะ ๔ ป ีน่าจะไม่เกินป ี๒๕๗๑ ปัจจุบัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ได้ขอความร่วมมือให้ปรับเปลี่ยนแทกกซี่ที่ให้บริการทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน ๔๐๐๐ คัน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนเป็นรแยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้ว ๑,๐๐๐ คัน เนื่องจากต้องขอความร่วมมือกกจะทยอยปรับเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ฝากเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ประตูทางออกที่ใช้รแบัส (Bus Gate) ของสนามบิน

สุวรรณภูมิ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีการปล่อยควันด าจ านวนมาก ควรด า เนินการ
แก้ไขอย่างเร่งดว่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมแึง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสนามบินของประเทศไทยด้วย  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ๓ แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อให้เหกนภาพความมีประสิทธิภาพการด าเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สนามบินที่บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ดูแลเปรียบเทียบกับสนามบินที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศ
ยาน (ทย.) รวมแึงการเปรียบเทียบกับสนามบินของต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือจะได้ทราบว่าแึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของประเทศไทย 

๓. ข้อมูลเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากจะต้องมีการ
พิจารณาเรื่องงบลงทุน ภาพรวมของเอกสารงบประมาณ ทั้งแผนการลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนรายปี  
ที่พิจารณาโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเอกสารงบประมาณภาพรวม
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ที่พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

๔. ข้อมูลรายละเอียดตารางแสดงอัตราเงินเดือน และจ านวนพนักงานในแต่ละระดับ จ าแนก
ข้อมูลในแต่ละระดับมีฐานเงินเดือนจ านวนเท่าไหร่ ค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ มีพนักงานกี่คน เพ่ือแสดง 
ให้เหกนแึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม 
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๕. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มของดัชนีที่ส าคัญ ย้อนหลัง ๕ - ๑๐ ปี เช่น รายได้รวม 
รายจ่ายรวม ก าไร เงินคืนรัฐ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุนในมิติส าคัญ เพ่ือที่ดูแนวโน้มว่า
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๕-๑๐ ปี เป็นอย่างไร 

- นายวิรัช  พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ  
๑. ขอ้มูลรายละเอียดสัญญาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทที่ท าสัญญา

ในงานจ้างเอกชนให้บริการและบ ารุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง  
๒. ข้อมูลรายละเอียดของรายได้ที่ส่งคืนให้บริษัทในโครงการงานจ้างเอกชนให้บริการและ

บ ารุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง เนื่องจากมีการให้เอกชนลงทุน จ านวน ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
แล้วมีการค้ าประกันรายได้ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
ได้จ่ายเงินคืนให้บริษัทตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนแึงปัจจุบัน อยากทราบว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย “สินค้าปลอดภาษี” (Duty Free) ในแต่ละสนามบิน 

โดยเฉพาะปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปีปัจจุบันจนแึงวันปัจจุบัน (Year  
to Date) ว่าแต่ละสนามบินมีจ านวนเท่าไหร่ รวมแึงยอดขาย “สินค้าปลอดภาษี” (Duty Free)  
และยอดส่วนแบ่งรายได้ โดยแบ่งเป็นรายสนามบิน แยกเป็นประเภทสินค้าเนื่องจากมีส่วนแบ่งอัตรา 
ที่แตกต่างกัน  

๒. ข้อมูลรายละเอียดนักท่องเที่ยว ในแต่ละสนามบิน โดยเฉพาะปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปีปัจจุบันจนแึงวันปัจจุบัน (Year to Date) ว่าแต่ละสนามบินมีจ านวนเท่าไหร่ 
อยากให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ยืนยันข้อมูลว่า จ านวนนักท่องเที่ยวกลับมาแึงเกณฑ์
ตามสัญญาเดิมที่แก้ไขเมื่อปี ๒๕๖๓ แล้วหรือยัง เพราะว่าเข้าใจว่า มีการแก้ไขสัญญาเพ่ือให้เป็นส่วน
แบ่งในอัตราต่อหัวนักท่องเที่ยว  

- นายพิษณุ  หัตแสงเคราะห์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
มลพิษทีป่ระตูทางออกที่ใช้รแบัส (Bus Gate) ของสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากรแบัสที่มาจอดรับ - ส่ง
ผู้โดยสารระหว่างตัวอาคารไปขึ้นเครื่องบิน ส่วนใหญ่จะเป็นรแยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรแบัสที่มา
จอดรอรับผู้โดยสารส่วนใหญ่จะหันท้ายรแบัสเข้าสู่ประตูอาคารแล้วกกติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลา 
ก่อให้เกิดมลพิษสะสมอยู่บริเวณประตูทางเข้า - ออก อีกทั้งยังเปิดประตูทิ้งไว้ท าให้มลพิษจาก
เครื่องยนต์ดีเซลจ านวนมากไหลเวียนเข้าภายในอาคาร ท าให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง
มาก และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอทราบว่า จะมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 

 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด   
สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบแามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด อยากทราบว่ามีการ

ค านวณอย่างไร ขึ้นอยูก่ับจ านวนเที่ยวบิน คิดเป็นอัตราต่อหัวผู้โดยสร หรือค านวณอย่างไร  
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- สอบแามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
เนื่องจากมีรายจ่ายด าเนินการจ านวน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี อยากจะทราบว่า จะทราบได้อย่างไร 
ว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นธุรกิจแบบผูกขาด (Monopoly) จะมีประสิทธิภาพที่ดี เพียงพอ 
หรือควรปรับปรุงแก้ไข 

- สอบแามเกี่ยวกับการค านวณรายได้ กรณีประชาชนทั่วไปเดินทางหนึ่งเที่ยวบิน จะต้องมีการ
หักค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เพื่อเป็นรายได้ให้กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เนื่องจาก
รายได้ดังกล่าวผันแปรตามจ านวนเที่ยวบิน อยากทราบว่าแต่ละเที่ยวบินคิดเป็นจ านวนเท่าไหร่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีรายได้ของบรษิัท วิทยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด ด าเนินการโดยมรีายไดจ้ากการเกกบ

ค่าบริการควบคุมการบินทางอากาศซึ่งจะผันแปรกับจ านวนเที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายด าเนินการและเงิน
ลงทุนที่ด าเนินการ จะมีการทบทวนค่าบริการทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งค่าบริการจะเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณ
ค่าบริการการเดินอากาศ โดยมีหลักเกณฑ์ ๕ ประการ คือ ๑) ไม่เลือกปฏิบัติ โดยการเรียกเกกบ
ค่าบริการอาจจะเท่าเทียมกันทุกราย ไม่แบ่งแยกตามสัญชาติของผู้ใช้บริการ ๒) ก าหนดต้นทุนจัดหา
บริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนไม่เกี่ยวข้องไม่สามารแน ามาคิดเป็นต้นทุนได้ ๓) ความ
โปร่งใส โดยการค านวณระบบบัญชี ระบบการเรียกเกกบข้อมูล โดยรายการที่น าไปใช้ค านวณต้นทุน
จะต้องตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นรายการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการเท่านั้น ๔) การหารือกับ
ผู้ใช้บริการ โดยให้มีการชี้แจงข้อมูล ที่มาและเหตุผล ความจ าเป็นในการจัดเกกบค่าบริการ ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการที่เวลาจะขึ้นค่าบริการทุก ๕ ปีต้องไปท าการรับฟังความคิดเหกนสาธารณะ (Public 
Hearing) โดยต้องมีการหารือกับผู้รับบริการด้วย และ ๕) วิธีการและเงื่อนไข ซึ่งค าว่า “วิธีการ” คือ 
สูตรค านวณค่าบริการ ซึ่ง คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ก าหนดไว้แล้ว หน่วยงานจะน ามาใช้ใน
การคิดอัตราค่าบริการ ส่วนค าว่า “เงื่อนไข” เช่น อัตราส่วนลดต่าง ๆ ของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรหรือกระทรวงกลาโหม จะมีส่วนลดส าหรับการบินภายในประเทศ ซึ่งอยู่ในเงื่อนไข โดยต้องให้
ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นผู้อนุมัติก่อน จึงจะสามารแเรียก
เกกบค่าบริการดังกล่าวได้ 

- กรณีประสิทธิภาพการด าเนินงานเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากรายได้
ค่าบริการที่ได้มา พยายามบริหารจัดการให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยบริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จ ากัด มีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีจะมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้ หากต้องใช้จ่ายให้ต่ ากว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น ก าหนดร้อยละ ๑๐ เป็นตัวเลขเป้าหมายที่ หากลดได้ร้อยละ ๑๐ คือจะได้
ตัวเลขประเมินอยู่ที่ระดับ ๕ ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมากกสามารแควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับ
ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับ Productivity ของบริษัทเทียบเคียงกับผู้ให้บริการ
การเดินอากาศต่างประเทศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) แือว่ายังอยู่อัตราที่ต่ ากว่า 
รวมแึงค่าตัวชี้วัดความปลอดภัยมาตรฐานสากลมีค่าเท่ากับ o ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

- กรณีตัวเลขที่จะรู้ว่าสายการบินมีการเพ่ิมเงินในค่าตั๋วเท่าไหร่นั้น เป็นความลับทางการค้า  
ไม่สามารแเปิดเผยได ้แต่สามารแค านวณตัวเลขคร่าว ๆ ได้ว่า มีการแบ่งเป็นรายได้ ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วน
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ระหว่างเส้นทางบิน (En Route) กล่าวคือ เส้นทางบินกกอัตราหนึ่ง เมื่อเข้าไปแึงสนามบิน (Terminal)  
กกเรียกเกกบอีกอัตราหนึง่ เพราะฉะนั้น แ้าบินจาก En Route ไปลงสนามบิน จะต้องจ่าย ๒ ครั้ง โดยครั้ง
แรกค านวณจากอัตราท่ีก าหนดไว้เพ่ือไปเข้าสูตรค านวณจ านวน ๓,๕๐๐ บาท ส าหรับ En Route  
และส าหรับเขตสนามบิน (Terminal) จ านวน ๕๐๐ บาท แ้าราคาตั๋วต่อเที่ยวบินเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาท 
กกแัวเฉลี่ยตามจ านวนผู้โดยสาร ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สามารแเปิดเผยได้ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากจะต้องมีการ

พิจารณาเรื่องงบลงทุน ภาพรวมของเอกสารงบประมาณ ทั้งแผนการลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนรายปี ท่ี
พิจารณาโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเอกสารงบประมาณภาพรวม
ค่าใช้จ่ายของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ที่พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

๒. ข้อมูลรายละเอียดตารางแสดงอัตราเงินเดือน และจ านวนพนักงานในแต่ละระดับ จ าแนก
ข้อมูลในแต่ละระดับมีฐานเงินเดือนจ านวนเท่าไหร่ ค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ มีพนักงานกี่คน เพื่อแสดงให้
เหกนแึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในภาพรวม 

๓. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มของดัชนีท่ีส าคัญ ย้อนหลัง ๕-๑๐ ปี เช่น รายได้รวม 
รายจ่ายรวม ก าไร เงินคืนรัฐ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุนในมิติส าคัญ เพ่ือที่ดูแนวโน้มว่า
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๕-๑๐ ปี เป็นอย่างไร 

 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบแามเกี่ยวกับการสัมปทานคลื่นความแี่ของเครือข่ายโทรศัพท์มือแือ ในปี ๒๕๖๘ ที่จะท า

ให้รายได้จากการสัมปทานดังกล่าวหายไปประมาณ ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ล้านบาท บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้เตรียมการที่จะหารายได้เพิ่มมาชดเชยจ านวนเงินดังกล่าวอย่างไร รวมแึง
มาตรการในการลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้พนักงานเข้าสวัสดิการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early 
Retirement) รวมแึงมาตรการอื่น ๆ จึงขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการหารายได้ใหม่อย่างไร 
และมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างไร  

- สอบแามเกี่ยวกับค่าพาดสายไฟและค่าร้อยสายสื่อสารในท่อของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) ขอทราบว่า บริษัทมีอ านาจในการก ากับดูแลหรือไม่ หากมีขอให้ส่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาด้วย  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าร้อยสายสื่อสารในปัจจุบนั มีอัตรา ๙,๖๐๐ บาทต่อกิโลเมตร ลดลงมาจาก ๒-๓ ปีก่อน

ซึ่งมีราคา ๑๘,๐๐๐ บาทต่อกิโลเมตร และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอีก 
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- กรณีกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย (Mobile) ในปัจจุบัน ที่จะหมดสัญญา ซึ่งไม่ใช่สัญญาสัมปทาน 
แต่เป็นเรื่องของพันธมิตรที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) มีคลื่นความแี่ ซึ่งจะหมด
สัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ ๑.๘ ล้านคน ทั้งนี้ จะส่งเอกสารข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 

- กรณีรายได้ที่หายไปจากการสัมปทานคลื่นความแี่ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๘ 
แต่ยังส่วนของเดือนมกราคมแึงเดือนสิงหาคม เพราะฉะนั้นในปี ๒๕๖๙-๒๕๗๐ อาจจะมีผลการ
ด าเนินงานที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่งปัจจุบันบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ กล่าวคือ พัฒนากลุ่มธุรกิจที่เติบโตได้ เพ่ิมรายได้ธุรกิจที่คงที่ พยายามปรับค่าใช้จ่าย และ
ปรับลดอัตราก าลังของบุคลากร โดยระยะสั้น คือ จะมีการเพ่ิมรายได้ในส่วนขอการน าเครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ 
(Digital ICT solution) การท าข้อมูลกลาง (Data Center) รวมแึงจะเพ่ิมรายได้จากเรื่องธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เป็นสินทรัพย์  การลดค่าใช้จ่ายกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประจ าที่  (Fixed Line)  
แล้วกกเพ่ิมบรอดแบนด์ (Broadband) การลดจ านวนพนักงานให้เหลือประมาณ ๗,๐๐๐ คน ในปี 
๒๕๗๐ และเพ่ิมธุรกิจสื่อสารไร้สาย (Mobile) การเพ่ิมมูลค่าของอินเทอร์เนกตในทุกสิ่ง (Internet of 
Things) ในอนาคต การสรรหาพันธมิตรในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ระบบดาวเทียม เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ 
ที่มาพร้อมกับเครือข่าย 5G และพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก 
(Cloud First Policy) ขอ งภ าค รั ฐ  ทั้ งก ารท า  Conservation ก ารท า  Digitalization ก ารท า 
Migration รวมแึงการท าบริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service) ซึ่งจะส่งรายละเอียดเอกสารต่าง 
ๆ ให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้-รายจ่าย โดยอาจแยกเป็นรายจ่ายบริหารกลาง ในช่วง ๓ 

ปีย้อนหลังของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของค่าร้อยสายสื่อสารในท่อ ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องเดียวกับ

การแก้ปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อยากจะทราบว่า แ้าเฉพาะค่าบริการส าหรับการที่
ร้อยสายในท่อของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นรายได้เท่าไหร่ แ้าวัดเป็นจ านวน
หน่วยได้ ขอทราบว่ามีจ านวนกี่หน่วย เพ่ือหารายได้ต่อหน่วย โดยขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด แยกเป็นราย
จังหวัด หรือแยกตามประเภทการด าเนินการ (Operator)  

๓. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย (Mobile) เนื่องจากใกล้จะหมดสัญญา 
จึงขอเอกสารว่า รายได้ตามสัญญาจะหมดในปีใด และมีรายได้จากสัญญาสัมปทานคิดเป็นจ านวน
เท่าไหร่  

๔ . ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย (Mobile) รายได้ ๓ ปีล่าสุดเป็นจ านวนเท่าไหร่ มีจ านวนกี่ราย  
แ้าแบ่งประเภทเป็นรายเดือน รายเติมเงิน รวมแึงอยากทราบว่า จ านวนต้นทุนบริการโทรคมนาคม  
และต้นทุนในการเช่าโครงข่ายของ Operator เป็นจ านวนเท่าไหร่  
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๕. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก ากับดูแลบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  
ใช้ระเบียบอะไร และมีค่าก ากับดูแลคิดเป็นอัตราเท่าไหร่ 

๖ . ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพาดสายไฟและค่าร้อยสายสื่อสารในท่อของบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอทราบว่า บริษัทมีอ านาจในการก ากับดูแลหรือไม่ หากมีขอให้
ส่งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมาธิการพิจารณาด้วย 

- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางการหารายไดข้อง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการสัมปทานคลื่นความแี่ของเครือข่าย
โทรศัพท์มือแือ ในปี ๒๕๖๘ ที่จะท าให้รายได้จากการสัมปทานดังกล่าวหายไปประมาณ ๔๐,๐๐๐ - 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้เตรียมการที่จะหา
รายได้เพิ่มมาชดเชยจ านวนเงินดังกล่าวอย่างไร รวมแึงมาตรการในการลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้
พนักงานเข้าสวัสดิการเกษียณก่อนก าหนด (Early Retirement) รวมแึงมาตรการอื่น ๆ จึงขอทราบว่า
หน่วยงานมีแนวทางในการหารายได้ใหม่อย่างไร และมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างไร 

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เสนอแนะเกี่ยวกบับัญชีม้า เนื่องจากประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและสูญเสียทรัพย์สินเป็น

จ านวนมาก ในฐานะที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท่ีแือว่าเป็นเป็นเจ้าของคลื่นความแี่ อยากขอให้ช่วยส่งข้อความ (SMS) 
เตือนประชาชน ซึ่ง กสทช. มีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หรืออาจใช้อ านาจในการออกค าสั่งเพ่ือหามาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

- สอบแามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การแ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก ปี  ๒๐๒๔ และพาราลิมปิก 
(Paralympic Games) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้า เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณลิขสิทธิ์แ่ายทอดสดกีฬาดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวนประมาณ ๔๓๕ ล้านบาท  
แต่ กสทช. มีมติเอกฉันท์ ๗ ต่อ ๐ ไม่เหกนชอบในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว กกท. จึงไปใช้
เงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติร่วมกับภาคเอกชน ขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าวว่า ติดขัดปัญหา
อะไร เหตุใดจึงไม่สามารแอนุมัติได้ หรือว่าเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการแ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อ ๒ ปี
ก่อน ที่มีการละเมิด MOU ระหว่างกันใช่หรือไม่ และปัจจุบันเรื่องลิขสิทธิ์การแ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 
มีผลสรุปอย่างไร  

- สอบแามเรื่องอาคารส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แห่งใหม่ที่แนนรัตนาธิเบศร์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๒๓ 
 

นนทบุรีจ านวน ๘ อาคาร งบประมาณ จ านวน ๒,๖๐๐ ล้านบาท ที่ยังสร้างไม่เสรกจ ขอทราบว่า ปัจจุบัน
ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และการด าเนินการตามสัญญาจ้างเป็นอย่างไร  

- สอบแามเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินที่อนุมัติให้ กกท. ไปใช้ใน
การซื้อลิขสิทธิ์แ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด าเนินการแึงขั้นตอนใด ข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๖๕ กสทช. มีมติ  
๖ ต่อ ๐ ในการทวงเงิน อยากทราบว่า รายละเอียด ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร  

- สอบแามเกี่ยวกับโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนส์าธารณะ (กทปส.) ท่ีอนุมัติให้ให้หน่วยงานตา่ง ๆ ที่ขอรับเงินทุน
สนับสนุนเพ่ือผลิตสื่อ โดยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของ กทปส. แบ่งออกเป็นหน่วยที่ได้รับทุน
ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ พบว่า หน่วยงานที่ได้รับทุนในโครงการมากที่สุดเป็นมหาวิทยาลัย รองลงมา
เป็นหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบกิจการเอกชน สมาคม มูลนิธิ แต่เมื่อพิจารณางบประมาณ โดยรวม
แล้วพบว่า ผู้ประกอบการเอกชนได้รับงบประมาณเยอะที่สุด ยกตัวอย่างโครงการผลิตรายการโทรทัศน์
เพ่ือความมั่นคงของกองทัพบก โดยกรมทหารสื่อสารในปี ๒๕๖๕ ซึ่ง กทปส. จัดสรรงบประมาณให้
กองทัพบกในการผลิตสื่อ ซึ่งของบประมาณจ านวน ๓๐ ล้านบาท แต่ กทปส. เสนอปรับลดเหลือ  
๑๘ ล้านบาท ซึ่งบอกว่าสอดคล้องกับวัตแุประสงค์ในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความแี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพราะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าแึงข่าวสารความความมั่นคง
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ดังนั้น เมื่อดูรายละเอียดของโครงการ ๑๘ ล้านบาท เป็นการใช้เพ่ือผลิต
รายการ ๕๒ ตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ๑๕ เดือน โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคลากร 
๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอยค่าด าเนินการต่าง ๆ ๑๗ ล้านบาท ค่าผลิตรายการ ๘ ล้านบาท และค่า
ออกอากาศ ๙ ล้านบาท ซึ่งออกออกอากาศในสแานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. ๕) ดังนั้น อยาก
ทราบว่า แ้าเป็นภารกิจของกองทัพบก เหตุใดจึงไม่ใช้ทุนของหน่วยงานตนเอง และขอทราบว่า
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอรับทุนของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างไร และตอบโจทย์ตามภารกิจของ 
กสทช. ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความแี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จริงหรือไม่ 

- กรณีมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการในหมายเลข
โทรศัพท์เบอร์ ๑๙๑ ขอทราบว่าความคืบหน้าและแนวทางเป็นอย่างไรต่อไป 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับเลขบัญชีม้า ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจจ านวน ๑๓๐ ล้านบัญชี ที่มีชื่อกับ
หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกัน โดยจะส่งข้อมูลภายในเดือนกันยายน ส่วนเรื่องคืนเงินกรณีผู้ที่แูก
หลอกลวงจากมิจฉาชีพจะเป็นการด าเนินการของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

- ชี้แจงกรณีที่ไม่ได้มีการสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โดยได้มีเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไว้
และมีการแ่ายทอดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องฟุตบอลโลก ไม่มีเอกชนเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์จึงแตกต่างกับการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก จึงมีการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๖๐๐ ล้านบาท 
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๒๔ 
 

- เรื่องความคืบหน้าการสร้างตึกใหม่ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๗๕ ค่าก่อสร้างจ านวน  
๒,๖๐๐ ล้านบาท จ่ายไปแล้วจ านวนร้อยละ ๖๐ แต่เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีจ านวน
บุคลากรเพ่ิมขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบไอซีที ทั้งนี้  จะมีการขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๘  
เพื่อด าเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ 

- กรณีเรื่องค่าพาดสายเป็นเรื่องของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ในเรื่องการบริหารกองทุนเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตามพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความแี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

- ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการในหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์ ๑๙๑ ชี้แจงว่าโครงการได้เริ่มเมื่อปี ๒๕๖๐ โดยได้สนับสนุนงบประมาณเท่านั้น ส่วนการก าหนด 
ทีโออาร์จะเป็นส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งได้ประกวดราคาไปจ านวนสามครั้ง โดยส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีว่าจะด าเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ด าเนินการเร่งรัดไปแล้ว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซกนเตอร์ โดยขอให้ส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด าเนินการอย่างจริงจัง 
ส าหรับผู้ที่ใช้ SMS จ านวนมากเกินหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ควรขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีเปิด (Whitelist) หรือ
ผูท้ี่ใช้อุปกรณ์การสื่อสารผ่านเสียง (VOIP) ท่ีสามารแเปลี่ยน Caller ID ได้ ควรจะต้องขึ้นทะเบียนบัญชี
เปิด (Whitelist) เพ่ือว่าจะได้แยกผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดยให้ไปใช้หมายเลขของต่างประเทศ +๖๖  
ซึ่งผู้ที่เปลี่ยน Caller ID ได้ควรจะได้รับการยืนยันว่าเป็นมิจฉาชีพ เพราะว่าบางครั้งหมายเลขโทรศัพท์ 
+๖๖ ผู้สูงอายุอาจไม่ทราบว่าเป็นมิจฉาชีพ แ้าเปลี่ยนได้กกอยากให้เปลี่ยนเป็นมิจฉาชีพ ต่อมาเมื่อ 
มีบัญชีเปิด (Whitelist) ท้ังผูท้ี่ใช้อุปกรณ์การสื่อสารผ่านเสียง (VOIP) ควรจะเริ่มท ารายชื่อผู้ห้ามติดต่อ 
(Do not call list) ซึ่งอาจจะต้องท าความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้สามารแขอขึ้นทะเบียนว่าไม่ให้โทรหา กล่าวคือ ไม่ให้การขายสินค้าและบริการ
ผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales) โทรหาได้เพ่ือให้ครบวงจร แือเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคและเป็นการป้องกัน
มิจฉาชีพไปด้วย  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลจ านวนหมายเลข

โทรศัพท์มือแือที่มีการระงับ เนื่องจากปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหลักเกณฑ์ที่จะระงับเบอร์โทรศัพท์มือแือ  
กรณีที่มีผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือแือจ านวนมาก โดยก าหนดให้ผู้แือครองซิมการ์ดตั้งแต่ ๖-๑๐๐ 
หมายเลข ให้ยืนยันตัวตนภายใน ๑๘๐ วัน และผู้ที่แือครองซิมการ์ด ๑๐๑ หมายเลขขึ้นไป ให้ยืนยัน
ตัวตนภายใน ๓๐ วัน ขอทราบว่า ในจ านวนหมายเลขโทรศัพท์ท่ี กสทช. ระงับมีจ านวนผู้ใช้กี่ราย  
เพื่อท าความเข้าใจความหนาแน่นของจ านวนคนด้วย 
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๒๕ 
 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ว่าได้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 
กี่โครงการ มีโครงการอะไรบ้าง และอยู่ในสังกัดของหน่วยงานใด 
 
 กลุ่มที่ ๓ สาขาสาธารณูปการ และพาณิชยกรรม  

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สรุปประเด็นการพิจารณาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบแามเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจ านวน ๗๐ แห่ง ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) ดูแล ซึ่งมีทั้งของ กนอ. และของเอกชน ขอทราบว่า ข้อมูลสแิติว่าแต่ละแห่งมีพ้ืนที่เท่าไร  
- สอบแามเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ท่ีเป็นพ้ืนที่พร้อมขายเหลือจ านวนเท่าไร  

อยากทราบแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด มีศักยภาพพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจ านวนเท่าไหร่ มีพ้ืนที่พร้อม
ขาย และพ้ืนที่เหลือรอการพัฒนาอีกเท่าไหร่ หากสามารแก าหนดได้ว่า นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง 
มีอุตสาหกรรมเป้าหมายอะไรบ้าง ควรระบุด้วยนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดจะมีอุตสาหกรรม
เป้าหมายอะไรบ้าง 

- ขอทราบว่าการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเริ่ม
ด าเนินการได้เมื่อใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ชี้แจงกรณีนิคมอุตสาหกรรมนากระแซงเป็นนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยยัง

ไม่ได้ประกาศเป็นเขตการนคิมอตุสาหกรรม และได้มีการบูรณาการรว่มกบัจังหวัดในเรื่องการด าเนนิการ 
EIA และการเปลี่ยนสีผังเมือง ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ รายละเอียดขอน าส่งเอกสาร
ต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจ านวน ๗๐ แห่ง ที่การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ดูแล ซึ่งมีทั้งของ กนอ. และของเอกชน ขอทราบว่า ข้อมูลสแิติว่าแต่ละแห่ง 
มพ้ืีนที่เท่าไหร่  

๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ท่ีเป็นพ้ืนที่พร้อมขายเหลือจ านวน
เท่าไหร่ อยากทราบแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด มีศักยภาพพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจ านวนเท่าไหร่ มีพ้ืนที่
พร้อมขาย และพ้ืนที่เหลือรอการพัฒนาอีกเท่าไหร่ หากสามารแก าหนดได้ว่า นิคมอุตสาหกรรม 
แต่ละแห่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมายอะไรบ้าง ควรระบุด้วยนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด 
จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายอะไรบ้าง 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ  ขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรม 
ท่ีการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) จะด าเนินการบนพ้ืนที่ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ต าบลนากระแซง  
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๒๖ 
 

และต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการแึงขั้นตอนใด จะมีแผนการด าเนินงาน
อย่างไร และได้มีการบูรณาการกับจังหวัดอย่างไร 

 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบแามเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือไม่ให้มีการขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนด ว่าส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร  
- สอบแามเกี่ยวกับเงินรายได้ท่ีส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน าส่งรัฐกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตัวเลข ๓ หลัก (N๓) คาดว่าจะมีจ านวน ๕๕ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอทราบว่า 
จ านวนเงินคาดการณ์เงินที่จะน าส่งรัฐเตกมปีจากการด าเนินการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข ๓ 
หลัก (N๓) จะเป็นเท่าไหร่ และขอทราบความคืบหน้าของการด าเนินการดังกล่าว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในประเดกนเรื่องการพัฒนาแผงอิเลกกทรอนิกส์จะด าเนินการในกลางปีหน้า การขายสลาก L6 

และ N3 และปัจจุบันสามารแซื้อสลากได้ในราคา ๘๐ บาท และจะเพ่ิมปริมาณสลากมากขึ้น และใน
การตั้งงบประมาณสลาก N3 จ านวน ๕๕ ล้านบาท เนื่องจากจะเริ่มจ าหน่ายเป็นครั้งแรก ตั้งเป้า
จ าหน่ายหนึ่งล้านรายการต่อหนึ่งเดือน รายการละ ๒๐ บาท หนึ่งเดือนจะเป็นจ านวน ๒๐ ล้านบาท 
โดยเงินจะเข้ารัฐร้อยละ ๒๓ โดยมีร้อยละ ๑๗ จะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลังจะก าหนดให้มีการน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และในความ
คืบหน้าของสลาก N3 จะเริ่มจ าหน่ายในวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะจ ากัดจ านวนในการขาย 
และจุดจ าหน่ายสลากเพื่อทดลองตลาด 

 
 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๔.๓๔  นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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